

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

Về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo về triển khai, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt đảng tại một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; ngày 01-04-2019 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Quyết định số 251-QĐ/ĐUK về thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt đảng tại một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy khối.

Ngày 6-6-2019 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối họp nghe và cho ý kiến kết quả giám sát theo Quyết định số 251-QĐ/ĐUK; qua nghe báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kết luận như sau:

1. ƯU ĐIỂM

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện:

+ Đảng ủy, chỉ bộ cơ sở được giám sát đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối về việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, chấp hành nguyên tắc chế độ sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

+ Qua việc triển khai, tổ chức thực hiện nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, nhất là về việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện các mô hình tổ chức đảng gắn với việc sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp; về phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng mở rộng dân chủ và tăng cường kỷ cương, kỷ luật; về chấp hành quy chế làm việc của cấp ủy, về đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, cho đảng viên.

+ Vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các tổ chức cơ sở đảng đã thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và chủ các doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh.

- Kết quả thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở

+ Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định Quy chế làm việc là văn bản quan trọng để cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối và Nghị quyết Đại hội Đảng cơ sở nhiệm kỳ

2015-2020 thành các nguyên tắc, chế độ cụ thể trong hoạt động của Đảng ủy, tổ chức đảng; quy định trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy, của Bí thư, Phó Bí thư và từng cấp ủy viên; quy định các mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng quản trị, lãnh đạo các doanh nghiệp và các đoàn thể; quy định về các chế độ hội họp, thông tin, báo cáo đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng ở các đơn vị. Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng được ban hành, đi vào thực hiện đạt được những kết quả tích cực, tạo ra nề nếp, phương thức làm việc khoa học của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng cũng như của từng đồng chí cấp ủy viên và lãnh đạo tổ chức đảng.

+ Một số cấp ủy xây dựng Chương trình công tác nhiệm kỳ đảm bảo tính bao quát các nhiệm vụ cơ bản, quan trọng mà cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian nhất định và trong cả nhiệm kỳ với mục tiêu thúc đẩy, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

+ Cơ bản đã xây dựng, ban hành quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý đảng viên, quy chế dân chủ ở cơ sở... đặc biệt xây dựng được quy chế phối hợp giữa đảng ủy với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động đồng thuận, thông suốt, chặt chẽ và hiệu quả.

- Kết quả chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng

+ Cấp ủy, tổ chức đảng được giám sát đã thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong lề lối làm việc; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm lãnh đạo chặt chẽ, dân chủ, bám sát tình hình thực tế để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp.

+ Cấp ủy, tổ chức đảng được giám sát thực hiện nghiêm túc mỗi tháng /kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, tùy tình hình đặc điểm của từng đảng ủy quy định thời gian sinh hoạt cho phù hợp tình hình đặc điểm. Trước khi sinh hoạt chi bộ cử thư ký ghi biên bản, thông báo tình hình đảng viên, thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ. Tiến hành sinh hoạt: bí thư chi bộ đã báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị và gợi ý thảo luận. Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, chỉ đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

+ Trong sinh hoạt đã chuẩn bị tốt nội dung, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong sinh hoạt, thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng" gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

+ Thời gian sinh hoạt cơ bản đảm bảo đúng quy định, số nghị quyết của Đảng ủy, của chi bộ ghi chép đầy đủ ý kiến thảo luận của đảng viên và ý kiến kết luận của chủ tọa, đồng thời biểu quyết thông qua để lãnh đạo đảng bộ, chi bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng đảng.

2. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình công tác, nhiệm kỳ 2015-2020 còn hạn chế, nhất là người đứng đầu cấp ủy chưa quan tâm, sâu sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây

dựng Quy chế làm việc và Chương trình công tác; việc xây dựng dự thảo chưa tuân thủ quy trình, còn để cán bộ dưới tham mưu xây dựng dự thảo, việc lấy ý kiến đóng góp và tham gia góp ý cho dự thảo còn hình thức dẫn đến chất lượng Quy chế làm việc và Chương trình công tác của một số cấp ủy chất lượng thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Còn Đảng ủy xây dựng Quy chế làm việc nội dung chưa sâu, còn sao chép từ Quy chế làm việc của nhiệm kỳ trước; chưa bám sát vào hướng dẫn của cấp trên nên quy định chưa hết trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy và từng thành viên cấp ủy. Chưa nêu bật vai trò của tổ chức đảng trong việc chỉ đạo và góp phần tích cực trong thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Một số đơn vị chưa xây dựng được nghị quyết chuyên đề.

- Do tính chất đặc thù một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ cá biệt có chi bộ chưa được duy trì nên nếp. Nội dung sinh hoạt chi bộ nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn nặng về thông báo tình hình. Nội dung sinh hoạt chi bộ chậm được đổi mới, chưa thường xuyên thực hiện sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

- Vai trò lãnh đạo và tính chiến đấu của đảng viên còn hạn chế, công tác phát triển đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức; một số tổ chức đảng còn nguồn xong chưa tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức tham gia tìm hiểu và phát triển đảng viên.

3. NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

- Một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp đã có sự thay đổi; một số nội dung trong hướng dẫn không còn phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức lãnh đạo, năng lực chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên chậm đổi mới, chưa theo kịp với đổi mới kinh tế, các lĩnh vực của đời sống xã hội và yêu cầu của nhiệm vụ của các doanh nghiệp.

- Đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở chưa có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn chưa sâu, chủ yếu là kiêm nhiệm nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình công tác nhiệm kỳ 2015-2020 tại cơ sở.

- Do đặc thù doanh nghiệp tập trung nhiều cho sản xuất kinh doanh nên một số cấp ủy chưa sâu sát, thiếu giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Một số cấp ủy và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, chưa dành thời gian thoả đáng cho việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các tổ chức đảng cấp trên cho nên khi tổ chức thực hiện nội dung sinh hoạt còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

4. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO

Để tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối về thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị có liên quan cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác của cấp ủy, tổ chức đảng nhiệm kỳ 2015-2020, làm tiền đề cho nhiệm kỳ 2020 – 2025:

+ Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, hướng dẫn của các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy khối tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng: Quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và từng đồng chí cấp ủy viên, đặc biệt là trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ; quy định cụ thể mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối, với các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy khối và các đoàn thể, đơn vị liên quan để chủ động phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn trong công tác. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bổ sung nội dung chất vấn và trả lời chất vấn theo Quy chế chất vấn trong Đảng vào nội dung Quy chế làm việc của cấp ủy. Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc phải đảm bảo quy trình, đúng thủ tục, đúng thẩm quyền, đúng thể thức, ngắn, gọn, bố cục chặt chẽ, lô gíc giữa các nội dung, tuân thủ không trái với các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối và quy định của pháp luật; đảm bảo tính dân chủ, khoa học, và tính khả thi.

+ Bổ sung, điều chỉnh Chương trình công tác đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp trên và của doanh nghiệp; xác định đúng định hướng công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian và trong cả nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức, cá nhân phụ trách để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

+ Các cấp ủy, tổ chức đảng phải xem việc thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm cuối năm và bình xét, đánh giá các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân trong năm.

- Chấp hành nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt đảng đối với cấp ủy, chi bộ và đảng viên:

+ Cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 07-7-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2014-2020".

+ Chi ủy chi bộ phải thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình nhiệm vụ tại đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, quan tâm phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp.

+ Tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW "đẩy mạnh học tập và

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trở thành nội dung thường xuyên vào sinh hoạt chi bộ.

- Để khắc phục những hạn chế khuyết điểm và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao các đơn vị thực hiện:

+ Ban Tổ chức Đảng ủy khối chủ trì xây dựng, hướng dẫn mẫu Quy chế làm việc cho các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối; đôn đốc các đơn vị chưa xây dựng bổ sung, chưa nộp Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015-2020 về khối, khẩn trương hoàn thành và nộp lưu trữ theo quy định. Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên và đổi mới nội dung sinh hoạt đảng bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của khối doanh nghiệp.

+ Ban Tuyên Giáo Đảng ủy khối chủ trì tham mưu xây dựng hướng dẫn về tổ chức mở lớp tìm hiểu về đảng phù hợp với thực tiễn, bảo đảm trang bị được kiến thức cho quần chúng, thanh niên công nhân và phục vụ được hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

+ Ủy ban Kiểm tra chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối đôn đốc việc thực hiện Thông báo này, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để chỉ đạo thực hiện.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ động đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng được phân công phụ trách tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Quy chế làm việc và Chương trình công tác cho phù hợp với các quy định hiện hành. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt đảng đối với cấp ủy, chi bộ và đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Danh nghiệp tỉnh thông báo để các tổ chức đảng, đảng viên liên quan biết, triển khai tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,
- BCH Đảng bộ Khối,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Lưu: VPĐUK, Hồ sơ cuộc giám sát.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Trần Hữu Nam